

# คำนำ

เอกสารเล่มนี้ เป็นเอกสารสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้านและการจัดทำแผนพัฒนาระดับตำบลของเทศบาลตำบลทุ่งหลวงแบบมีส่วนร่วมของ ประชาชนเพื่อการพัฒนาในตำบลทุ่งหลวง (ติดตามหลังดำเนินการ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรมให้ได้รับความรู้ ในเรื่องแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน แผนพัฒนาระดับตำบล ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของ อปท. แผนพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาประเทศ 20 ปี เมืองไทย4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมด้วยวิธีประชาคม อีกทั้งสร้างพลังชุมชนโดยส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ ทั้งในระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้บริหาร บุคลากร ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ฯลฯ ในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือชักชวนใหม่ๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

การติดตามและประเมินผลในครั้งนี้เป็นการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั้ง 16 หมู่บ้านในเขตตำบลทุ่งหลวง ตัวแทนชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้านฯ ประจำปี 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยตรง ผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าว ทำให้ทราบความคิดเห็น ทราบผลการ ดำเนินงาน ความต้องการของโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้านฯ หรือตัวแทนชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชน หรือตัวแทนในการพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เป็นข้อมูลในการดำเนินงานครั้งต่อไป ส่งผลให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความรัก ความสามัคคี มีความเป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วมในการทำงานทุกๆ ด้าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสาร การติดตามและประเมินผลเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ และใช้เป็นข้อมูลของชุมชนในท้องถิ่น ที่จะต้องร่วมงานกับ ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านการมีส่วนร่วมและการบูรณาการแผนพัฒนาฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ สูงสุด

งานนโยบายและแผน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้ทำการติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้นำเสนอผลการติดตามฯ ต่อผู้บริหารและเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้รับทราบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารการติดตามและ ประเมินผลเล่มนี้จะเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและมีประโยชน์สำหรับผู้สนใจ หรือส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ครั้งต่อไป

งานนโยบายและแผน

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พฤษภาคม 2561

โทร : 032-229971-3 ต่อ 112